

หน่วยงานเจ้าภาพ	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1.6	อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
หน่วยงานที่รับการประเมิน	สำนักส่งเสริมสุขภาพ, สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
คำนิยาม	การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด ภายใน 42 วัน ไม่ว่าจะอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตำแหน่งใด จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และคลอดหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์รวมถึงการฆ่าตัวตาย แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุ ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	เมื่อเกิดมารดาตาย ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 1. โรงพยาบาลที่มีมารดาตาย - แจ้งข้อมูลมารดาตายเบื้องต้นแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาล, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และประธานคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด ภายใน 24 ชั่วโมง - ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) และแก้ปัญหาเบื้องต้น 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด - แจ้งข้อมูลมารดาตายเบื้องต้นแก่ศูนย์เฝ้าระวังมารดาตาย ภายใน 24 ชั่วโมง 3. คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด - เก็บรวบรวมข้อมูลมารดาตายทั้งหมด เพื่อใช้ทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา 4. ศูนย์เฝ้าระวังมารดาตาย - ประสานกับคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูลมารดาตาย - ส่งรายงานการตายมารดาเบื้องต้น ผ่าน http://savemom.anamai.moph.go.th ให้แก่กรมอนามัย ภายใน 24 ชั่วโมง - ประสานกับคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูลมารดาตาย - จัดประชุมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา - ส่งแบบฟอร์มรายงานการตายมารดา (CE-62) ผ่าน http://savemom.anamai.moph.go.th แก่กรมอนามัย ภายใน 30 วัน 5. สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย - วิเคราะห์ข้อมูลมารดาตายในภาพรวม และรายงานแก่คณะกรรมการขับเคลื่อนงานมารดาและทารกปริกำเนิด ทุก 3 เดือน - จัดทำรายงานประจำปี และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง
แหล่งข้อมูล	หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ สำนักงานทะเบียนราษฎร์
รายการข้อมูล 1	A = จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ ยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กำหนด
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100,000$

ระยะเวลาประเมินผล	รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564) รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)		
เกณฑ์การประเมิน :			
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564) และรอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)			
ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1	Assessment มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานตัวชี้วัด	1	1. ผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินงาน -แสดงผลผลิตผลลัพธ์ระดับ C (Comparisons) การเปรียบเทียบอัตราส่วนการตายมารดา กับประเทศอาเซียน -แสดงผลลัพธ์ระดับ T (Trends) แนวโน้มอัตราส่วนการตายมารดา 5 ปี -แสดงผลลัพธ์ระดับ Le (Level) ของผลการดำเนินงานอัตราส่วนการตายมารดาในปัจจุบัน จำแนกรายเขตสุขภาพ 2.มีข้อมูล/ความต้องการ/ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ -กลุ่มผู้รับบริการปัจจุบัน -กลุ่มผู้รับบริการในอนาคต -ความต้องการของผู้รับบริการ -ความคาดหวัง -ความผูกพัน -ความพึงพอใจ -ความไม่พึงพอใจ -ข้อเสนอแนะ 3.มีข้อมูลความต้องการ/คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย -กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปัจจุบัน -กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคต -ความต้องการ -ความคาดหวัง -ความผูกพัน -ความพึงพอใจ -ความไม่พึงพอใจ -ข้อเสนอแนะ 4.จัดทำข้อมูลประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานเพื่อลดการตายมารดา -ระดับความเสี่ยง -ผลกระทบความเสี่ยง -โอกาสเกิดความเสี่ยง 5.ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและดิจิทัล -แผนในการรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

			<ul style="list-style-type: none"> -ผลการวิเคราะห์ระบบคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ (Save mom) และโอกาสในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน 6. ข้อมูลวิชาการอื่นๆ -มีข้อเสนอเชิงนโยบาย -การปรับปรุงกระบวนการ -การพัฒนาสินค้าหรือบริการ -ความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ -แนวทางพัฒนาบุคลากรหน่วยงาน -แนวทางพัฒนาตนเอง
2	มาตรการ/ความรู้ให้ผู้รับบริการ	1	<p>1.มีมาตรการ/ความรู้ ที่สอดคล้องกับปัญหาเพื่อลดการตายมารดา</p> <ul style="list-style-type: none"> - Advocacy สื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความรู้ด้านสุขภาพเพื่อลดการตายมารดา - Partnership ขับเคลื่อนการดำเนินงาน, มาตรการ ผ่านกลไกคณะกรรมการและภาคีเครือข่ายในทุกกระดับ (MCH Board, คกก. มารดาและทารกปริกำเนิด, คกก. การดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019) - Investment มีการลงทุน/งบประมาณที่ได้รับ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อลดการตายมารดา - Building Capacity สนับสนุนให้มีการจัดบริการสุขภาพแก่แม่และเด็กที่มีคุณภาพตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กและเครือข่ายบริการสุขภาพ เพื่อลดการตายมารดา โดยการพัฒนาศักยภาพบุคลากร - มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในระดับ ประเทศ <p>2.ประเด็นความรู้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำหรับประชาชน - สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3	Management and Governance - มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด -การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรม <ul style="list-style-type: none"> - มีแผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องตามนโยบาย/มาตรการ 2. ขับเคลื่อนมาตรการ <ul style="list-style-type: none"> - มีการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผนและมาตรการดำเนินงาน 3. มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
4	Output ผลผลิต มีผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด	1	1. มีผลผลิตครบตามมาตรการ/ข้อเสนอเชิงนโยบายที่กำหนดในแผนการขับเคลื่อน (0.5) ได้แก่ เช่น ลดการตายจากสาเหตุการตกเลือดลงร้อยละ 20 เป็นต้น 2. มีผลผลิตครบตามที่กำหนด (0.5) ได้แก่ - ร้อยละ 75 ของหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง - ร้อยละ 75 ของหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์ - ร้อยละ 75 ของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์
5	Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด	1	ผลลัพธ์อัตราการตายมารดาไทย ตามตารางแนบท้าย
คะแนนรวม		5	

เงื่อนไข : (ถ้ามี) :-

เอกสารสนับสนุน : คู่มือ, งานวิจัย, เอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.)		
		2561	2562	2563
อัตราการตายมารดาไทย	ต่อการเกิดมีชีพแสนคน	19.9	20.3	23.1

ตารางค่าเป้าหมายผลลัพธ์ของตัวชี้วัดในระดับที่ 5 (1 คะแนน)

หน่วยงาน	ข้อมูลฐานการคำนวณ	รอบการประเมิน	ค่าคะแนนเทียบกับค่าเป้าหมาย (ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด)				
			0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์		5 เดือนแรก	28	26	24	22	20
		5 เดือนหลัง	25	23	21	19	17

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. นางพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สำนักส่งเสริมสุขภาพ โทรศัพท์: 0 2590 4435
Email: pimolphantang@gmail.com

2. นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สำนักส่งเสริมสุขภาพ โทรศัพท์: 0 2590 4425
E-mail: noi_55@hotmail.com

ผู้รายงานตัวชี้วัดของ
หน่วยงานเจ้าภาพ

นางวรรณชนก ลิมจำรูญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สำนักส่งเสริมสุขภาพ โทรศัพท์: 0 2590 4438
โทรสาร: 0 2590 4427 E-mail: loogjun.ph@hotmail.com